

Số: /SLĐTĐTBXH-KHTC  
V/v giải quyết, trả lời kiến nghị của  
cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ  
6; kiến nghị sau GS của HĐND tỉnh

Lào Cai, ngày tháng 9 năm 2022

**Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư**

Thực hiện văn bản số 3890/UBND-TH ngày 22/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 6; kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, sau khi nghiên cứu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

**A. Về các nội dung trả lời kiến nghị cử tri**

**I. Báo cáo số 91/BC-HĐND ngày 11/7/2022 của HĐND tỉnh**

**1. Kiến nghị số 45:** Cử tri xã Tả Van, thị xã Sa Pa đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh tiêu chí hỗ trợ cho hộ nghèo, nên chỉ hỗ trợ với một thời gian giới hạn nhất định để cho các hộ đó có hướng phấn đấu phát triển, tránh việc người dân ỷ lại Nhà nước như hiện nay.

**Trả lời:**

Tán thành với ý kiến kiến nghị của cử tri nhằm tránh việc bộ phận người dân ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Hiện nay, các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo giai đoạn 2021 - 2025 **mới được** Trung ương, địa phương ban hành đang thực hiện điều quy định về tiêu chí, thời gian hỗ trợ cụ thể và hướng tới giảm dần hỗ trợ cho không sang cho vay, do đó việc cử tri đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh tiêu chí hỗ trợ hộ nghèo tại thời điểm này là chưa phù hợp. Các chính sách hỗ trợ người nghèo đang được chuyển từ hỗ trợ riêng lẻ theo hộ gia đình sang tập trung hỗ trợ theo các mô hình tổ chức sản xuất phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, nhu cầu của hộ nghèo thông qua việc xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp... góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế và mục tiêu giảm nghèo bền vững.

**2. Kiến nghị số 77:** Cử tri huyện Bắc Hà phản ánh, hiện nay đã hết tháng 6/2022 nhưng đề án hỗ trợ một số huyện thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 chưa được phê duyệt, chính sách và nguồn vốn chưa có, do vậy khi đề án được phê duyệt, chính sách và nguồn vốn duyệt, thời gian để các huyện triển khai để hoàn thành các tiêu chí huyện thoát nghèo còn lại ngắn, khi đó hiệu quả từ các dự án từ chính sách hỗ trợ chưa thể đánh giá được, đề nghị UBND tỉnh có ý kiến kiến nghị với Thủ tướng Chính

phủ sớm triển khai, phê duyệt Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 và xem xét kéo dài thời gian thêm 2 năm (đến năm 2027) trong việc đánh giá các tiêu chí đối với các huyện đăng ký thoát nghèo giai đoạn 2022-2025.

**Trả lời:**

Ngày 22/7/2022 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 880/QĐ-TTg về việc phê duyệt một số nội dung hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025 (trong đó có huyện Bắc Hà), do đó kiến nghị việc kéo dài thời gian thêm 2 năm, đến năm 2027 không phù hợp Quyết định số 880/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo số 3514/UBND-TH ngày 02/08/2022 về việc triển khai Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị UBND huyện Bắc Hà tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án đưa Bắc Hà thoát ra khỏi huyện nghèo đến năm 2025 để báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2022.

**3. Kiến nghị số 78:** Cử tri huyện Bắc Hà phản ánh, để xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Văn bản số 1150/SLĐTBXH-BTXH,TE ngày 20/6/2022 về việc hướng dẫn tạm thời: Đề xuất, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, ngoài ra các Sở, ngành phụ trách các Dự án, Tiêu dự án thành phần đã ban hành các Văn bản, hướng dẫn các cơ quan ngành dọc đề xuất, xây dựng kế hoạch, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có Thông tư, văn bản hướng dẫn tổ chức, thực hiện. Để sớm triển khai thực hiện các nội dung Chương trình, đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với các Bộ, ngành trung ương sớm ban hành Thông tư, văn bản hướng dẫn tổ chức, thực hiện từng chương trình, dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

**Trả lời:**

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày ngày 19/04/2022 của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đã ban hành 07 Thông tư và 01 Quyết định hướng dẫn thực hiện các nội dung thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (GNBV). Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 15/8/2022 về Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG GNBV năm 2022 tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 15/8/2022 về Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Lào Cai; Các sở, ngành được giao chủ trì các dự án thành phần đã có văn bản hướng dẫn thực hiện, đề nghị các địa phương chỉ đạo và tổ chức thực hiện đúng quy định.

**II. Báo cáo số 166/BC-HĐND ngày 09/8/2022 của HĐND tỉnh**

**1. Kiến nghị số 233:** Cử tri xã Cốc San, thành phố Lào Cai phản ánh, trong những năm qua Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành rất quan tâm đến các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng nhưng hiện nay còn nhiều hộ gia đình vẫn chưa tìm thấy phần mộ của người thân ở các chiến trường, ở các nghĩa trang liệt sỹ, trong khi đó nhiều nghĩa trang liệt sỹ có nhiều phần mộ vẫn vô danh chưa tìm được người thân. Đề nghị Tỉnh kiến nghị với Đảng, Nhà nước quan tâm sớm xác lập ngân hàng ADN của phần mộ vô danh ở các nghĩa trang liệt sỹ và những thân nhân liệt sỹ chưa tìm thấy phần mộ của con em mình để thân nhân liệt sỹ sớm tìm được phần mộ người thân.

***Trả lời:***

Trải qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và Chiến tranh biên giới, toàn quốc có gần 1,2 triệu Liệt sỹ đã hy sinh trong đó còn hơn 200 ngàn Liệt sỹ chưa tìm thấy được mộ phần, hài cốt liệt sỹ; hơn 300 ngàn Liệt sỹ đã được quy tập vào các Nghĩa trang liệt sỹ nhưng chưa xác định được thông tin danh tính liệt sỹ.

Đối với tỉnh Lào Cai: toàn tỉnh có 17 Nghĩa trang Liệt sỹ với gần 2600 ngôi mộ đã được quy tập, trong đó có 1050 ngôi mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính, thông tin. Ngoài ra, theo hồ sơ quản lý còn hơn 800 Liệt sỹ Lào Cai chưa tìm thấy mộ phần, hài cốt. Đây là những mất mát đau thương, trở ngại nhất không chỉ riêng của gia đình, thân nhân các liệt sỹ mà còn là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các địa phương và các ngành, lực lượng chức năng có liên quan. Do đó:

*- Đối với việc đề nghị Đảng, nhà nước quan tâm sớm xác lập ngân hàng ADN của phần mộ vô danh ở các Nghĩa trang liệt sỹ*

Hiện nay, đã có Trung tâm lưu trữ ADN thuộc Bộ Lao động - TBXH lưu trữ các mẫu ADN của liệt sỹ thiếu thông tin và mộ liệt sỹ chưa xác định thông tin, danh tính. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, tỉnh Lào Cai đã lấy mẫu sinh phẩm hài cốt của 647 mộ liệt sỹ thiếu thông tin về họ tên, nguyên quán và mộ liệt sỹ chưa xác định thông tin tại 10/17 Nghĩa trang Liệt sỹ gửi đi lưu giữ mẫu tại Trung tâm lưu trữ ADN thuộc Bộ Lao động - TBXH. Sở Lao động - TBXH đã đề nghị Cục Người có công so sánh, đối chiếu 45 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ, đến nay đã có 32 trường hợp có kết quả phân tích (05 trường hợp trùng huyết thống, 27 trường hợp không trùng huyết thống). Tuy nhiên, trải qua lịch sử thời gian các cuộc chiến tranh kết thúc đã lâu, đa số mẫu sinh phẩm đã lấy từ các phần mộ liệt sỹ chất lượng mẫu xấu, không đủ điều kiện phân tích đối chiếu ADN, đó là nguyên nhân chính ảnh hưởng rất lớn đến việc xác định chính xác danh tính hài cốt liệt sỹ.

Hiện tại Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/ 2021 ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục thực hiện lấy mẫu hài cốt của các liệt sỹ chưa xác định được thông tin và liệt sỹ thiếu thông tin về họ tên, nguyên quán để lưu giữ tại Trung tâm lưu trữ ADN. Đồng thời, khoan vùng, tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ để quy tập vào các NTLS trong và ngoài tỉnh.

- Đối với việc đề nghị Đảng, nhà nước quan tâm sớm xác lập ngân hàng ADN của những người thân nhân liệt sỹ khi chưa tìm thấy phần mộ của con em mình để thân nhân liệt sỹ sớm tìm được phần mộ người thân.

Việc lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ khi chưa tìm thấy phần mộ của con em mình để lưu trữ tại ngân hàng gen hiện nay chưa thực hiện được. Tỉnh Lào Cai sẽ kiến nghị và đề xuất với Bộ Lao động - TBXH xem xét, tổng hợp, báo cáo Chính phủ quyết định.

**B. Về nội dung thực hiện kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh:** Kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thị xã Sa Pa: Giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Sa Pa theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

**Có 01 ý kiến kiến nghị đối với UBND tỉnh:** Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn theo phân cấp quản lý nhằm chống thất thu ngân sách và để đảm bảo thực hiện tốt các chính sách có liên quan khi được hỗ trợ.

#### **Trả lời:**

Về nội dung này, Cục Thuế tỉnh Lào Cai đã có văn bản số 4989/CT-NVDTPC ngày 16/9/2022 trả lời kiến nghị như sau:

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn theo phân cấp quản lý nhằm chống thất thu ngân sách ngày 27 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 4228/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số phương án phân công cơ quan quản lý thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh Lào Cai.

Theo phân cấp quản lý thu, cơ quan thuế các cấp đã thường xuyên phối hợp với các Sở, ban, ngành trong công tác quản lý thuế. Tại thị xã Sa Pa, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 28/2/2022 khai thác nguồn thu, chống thất thu và đôn đốc thu nợ đọng tiền thuế đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước. Tại Tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh đã chỉ đạo giao Sở Tài Chính chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng đề án tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

Đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành triển khai như: Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 về quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 về quy chế phối hợp quản lý các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lào Cai...

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Cục Thuế tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, cải cách thủ tục hành chính, điện tử hóa, số hóa các thủ tục hành chính về thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và

doanh nghiệp, góp phần cùng tỉnh cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nợ đọng thuế theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật thuế, không chấp hành nghĩa vụ thuế với Nhà nước... Qua đó đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các chính sách có liên quan khi được Nhà nước hỗ trợ.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Cục Thuế tỉnh;
- HĐND, UBND: TP Lào Cai, huyện Bắc Hà, TX Sa Pa;
- BGD: GD, PGD2;
- Lưu: VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**

**Đinh Thị Hưng**